

Số: 123 /BC-UBND

Tân Lợi, ngày 09 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân xã 6 tháng đầu năm 2024, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện quy chế làm việc của UBND xã, các thành viên UBND xã đã kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm 2024 theo lĩnh vực quản lý. UBND xã đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, Chủ tịch UBND xã với các nội dung sau đây:

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024:

I. Kết quả chủ yếu

Trong bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh: Giá cả các mặt hàng nông nghiệp xuống thấp (hồ tiêu, điều); thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, đã ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của các hộ kinh doanh buôn bán và người dân lao động trên địa bàn xã.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy; sự giám sát hỗ trợ của HĐND xã; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQVN xã, sự đồng thuận của các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể nhân dân, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; 6 tháng đầu năm 2024 tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần vượt khó, quyết tâm cao, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 đã đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; củng cố quốc phòng – an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục tăng trưởng phát triển; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt theo tiến độ đề ra.

1. Về triển khai thực hiện các Nghị quyết của UBND huyện, Đảng ủy và HĐND xã:

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã bám sát và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo tại Nghị Quyết số: 51-NQ/ĐU ngày 21/12/2023 của Đảng ủy xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số: 07/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hàng tháng, hàng quý đều có kiểm điểm đánh giá mặt làm được, chưa được và kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Qua đó, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm 2024 đạt được kết quả khả quan so với năm trước.

Căn cứ Chương trình làm việc của Đảng ủy, UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo, đôn đốc các ban ngành đoàn thể xã, các ban áp thực hiện các kế hoạch đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo sự phân công, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ

đạo; đồng thời triển khai các Nghị quyết, kết luận bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số đề án, chủ trương, kết luận của UBND huyện và Đảng ủy triển khai thực hiện còn chậm, chủ yếu là do điều kiện ngân sách xã còn gặp nhiều khó khăn nên chưa cân đối, bố trí được nguồn lực để thực hiện.

2. Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015:

UBND xã, Chủ tịch UBND xã và các thành viên UBND xã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND xã, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch UBND xã, duy trì sự thống nhất, đoàn kết, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động, trách nhiệm trong giải quyết công việc theo đúng phạm vi thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nắm chắc tình hình, chủ động, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo trong điều hành, vừa kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Mọi hoạt động của UBND xã, chủ tịch UBND xã, thành viên UBND xã đều chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tuân thủ quy định pháp luật và Quy chế làm việc của UBND xã.

Chủ tịch UBND xã và các thành viên UBND xã đã nghiêm túc xem xét, trả lời các kiến nghị của cử tri do đại biểu HĐND xã, thường trực HĐND xã, HĐND xã, UBMTTQVN xã chuyển đến.

3. Về thực hiện quy chế làm việc, Chương trình làm việc và các nhiệm vụ UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao

UBND xã, Chủ tịch UBND xã, các thành viên UBND xã giải quyết công việc theo đúng Quy chế làm việc của UBND xã. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể. Từng Ủy viên UBND xã tham gia có trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đề xuất, thảo luận, cho ý kiến và cùng tập thể quyết định các nội dung công việc đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Các ban ngành, đoàn thể xã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc. UBND xã đã có bước đổi mới việc tổ chức họp, hội nghị đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, phù hợp quy chế làm việc. Các phiên họp UBND xã thường kỳ đã kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề theo chương trình công tác và các vấn đề phát sinh. Chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND xã, chủ tịch UBND xã giao đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận, ban áp chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ, vắng họp không có lý do hoặc tham gia họp không đúng thành phần quy định.

4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành:

UBND xã, Chủ tịch UBND xã xác định công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành là yếu tố quyết định trong chỉ đạo, điều hành.

UBND xã đã chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành.

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã nhận hơn 2212 văn bản các loại và ban hành 472 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực (trong đó: 34 kế hoạch; 13 thông báo, 88 quyết định, 113 tờ trình, 128 công văn, 96 báo cáo).

5. Về công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội:

UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã bám sát các định hướng, giải pháp trong Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2024 của HĐND xã, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó:

(1) Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 là 4.121.401.310đ đạt 34% so với dự toán huyện giao, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu trên địa bàn thực hiện là 263.401.310đ đạt 47% so với dự toán huyện giao, giảm 1,09% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện là 3.216.304.201đ, đạt 27% so với dự toán huyện giao, giảm 9,02% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành hồ sơ giải ngân 2.378.000.000đ đạt 65%. (Kế hoạch vốn năm 2024 là 3.664.000.000 đồng).

(2) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí và 6 tháng đầu năm tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt 14/20 tiêu chí.

(3) Chỉ đạo, điều hành thực việc dạy và học theo đúng kế hoạch đề ra.

(4) Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thường xuyên; thực hiện duy trì tốt chế độ trực cấp cứu theo quy định, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến huyện và tuyến xã. Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đạt 72%.

(5) Các hoạt động văn hóa – thông tin diễn ra sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt của người dân, kịp thời phản ánh các sự kiện và tình hình về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

(6) Chính sách cho người có công, công tác bảo trợ xã hội: Các chế độ chính sách ưu đãi người có công, trợ cấp Bảo trợ xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, trợ giúp xã hội được tổ chức thiết thực, sâu rộng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

(7) Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh được chú trọng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp bảo vệ chính trị, bảo đảm an ninh nội bộ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả các mặt công tác đều đạt chỉ tiêu đề ra. Chủ động, kịp thời đấu tranh, phát hiện và giải quyết những bức xúc, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn.

(8) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Chủ tịch UBND xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; kịp thời ghi nhận và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, phản ánh, bức xúc của nhân dân, các ngành thường xuyên nắm tình hình, vận động, ngăn chặn các hoạt động khiếu kiện đông người, vượt cấp; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; tỷ lệ giải quyết đơn thư các loại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được quan tâm giải quyết đúng quy định; Công tác phòng, chống tham

những được tập trung chỉ đạo, 6 tháng đầu năm chưa phát hiện vụ việc nào có biểu hiện tham nhũng.

6. Về phối hợp công tác với Thường trực HĐND xã, UBMTTQVN xã và các hội đoàn thể.

UBND xã thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND xã, UB.MTTQVN xã và các hội, đoàn thể nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

Chủ tịch UBND xã, các Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND xã đã nghiêm túc sắp xếp thời gian và tham gia các buổi tiếp xúc cử tri theo chương trình đề ra; đồng thời, tích cực thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ.

Lãnh đạo UBND xã và các Ủy viên UBND xã đã trả lời nghiêm túc các chất vấn của đại biểu HĐND xã và kiến nghị của cử tri; báo cáo, giải trình đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của HĐND xã. Đã chỉ đạo giải quyết, trả lời 02 kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND, UB.MTTQVN xã và các hội, đoàn thể gửi đến Chủ tịch UBND và các thành viên UBND xã.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

UBND xã, lãnh đạo UBND xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng ủy, HĐND xã và Nhân dân trong xã, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND xã. Trong quản lý, điều hành, UBND xã, Chủ tịch UBND xã và các Ủy viên UBND xã luôn phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng Ủy viên UBND xã; tăng cường sâu sát địa phương, cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp.

2. Hạn chế, tồn tại.

- ANTT trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về tệ nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp trên địa bàn các ấp.

B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024:

Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thành viên UBND xã theo chức trách, nhiệm vụ của mình, tổ chức rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để công tác chỉ đạo, điều hành chuyên biến tích cực hơn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.
2. Rà soát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã có trong kế hoạch để kịp thời điều chỉnh, chỉ đạo thực hiện cho phù hợp.
3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của UBND xã, Chủ tịch UBND xã để đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhóm giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh được đề ra trong Nghị quyết của HĐND xã.
5. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới nâng cao đã đăng ký đầu năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu năm 2024 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT. ĐU; TT. HĐND xã;
- CT; Các PCT.UBND xã;
- Thành viên UBND xã;
- Các ban ngành xã;
- Lưu VP.



W. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Duy
Đinh Quốc Duy

PHÓ CHỦ TỊCH

Bình Quốc Huy

